

## **Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu báo cáo “Xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam”**

Ngày 29/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Công bố kết quả nghiên cứu báo cáo “Xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam”.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch TW Hội Người cao tuổi Việt Nam và bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ông Rintaro Mori, cố vấn kỹ thuật về Già hóa dân số và phát triển bền vững của UNFPA khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã trình bày báo cáo “Thích ứng với già hóa dân số: cách tiếp cận theo vòng đời và kinh nghiệm quốc tế”. Trong bài trình bày của mình, ông Rintaro Mori cho biết già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và lấy ví dụ về hai quốc gia là Úc và Nhật Bản cho các vấn đề về chính sách để phù hợp với quá trình già hóa dân số tại hai quốc gia này. Theo bài trình bày, phương pháp tiếp cận theo vòng đời là một giải pháp để tiếp cận một cách tốt nhất đối với già hóa dân số.

Đại diện Cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình bày các định hướng chính sách về sửa Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Theo đó, bày điểm đề xuất bao gồm: 1) hoàn thiện nhóm chính sách tạo điều kiện để người cao tuổi còn khả năng lao động được tham gia làm việc, phát huy kinh nghiệm của người cao tuổi, thực hiện thông điệp mới của Liên hợp quốc “nghỉ hưu nhưng không nghỉ làm việc”; 2) tiếp tục hoàn thiện nhóm chính sách khuyến khích doanh nghiệp, gia đình, cộng đồng tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (ngắn hạn và dài hạn); 3) hoàn thiện nhóm chính sách, cơ chế để người cao tuổi, các tổ chức, cá nhân có thể phát huy tốt vai trò người cao tuổi đối với nhà nước và xã hội; 4) hoàn thiện nhóm chính sách về bảo trợ xã hội, mở rộng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội theo hướng giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi xuống 75 tuổi, ưu tiên cho người cao tuổi sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội cho người cao tuổi phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội theo từng thời kỳ; 5) bổ sung nhóm chính sách phát triển công tác xã hội đối với người cao tuổi, trong đó tập trung vào vai trò, nhiệm vụ của công tác xã hội đối với người cao tuổi, tiêu chuẩn, dịch vụ, các chính sách công tác xã hội đặc thù với người cao tuổi; 6) cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử; 7) hoàn thiện nhóm cơ chế tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, Hội Người cao tuổi trong thực hiện công tác người cao tuổi.

## **92 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 29, số 2, tr. 91-92**

Trong phiên cuối của hội thảo, ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã giới thiệu nội dung báo cáo “Hướng tới xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số Việt Nam 2020-2030, tầm nhìn đến 2035”. Báo cáo chính sách này đề cập tới già hóa dân số ở Việt Nam và các vấn đề có liên quan như tài chính, sức khỏe và khuyết tật, chăm sóc xã hội, môi trường, các vấn đề về lạm dụng, bạo hành người cao tuổi, trách nhiệm của các bên liên quan, làm căn cứ cho các phân tích và khuyến nghị về sự cần thiết phải có một chính sách quốc gia toàn diện để thích ứng với vấn đề già hóa dân số. Đồng thời, báo cáo cũng cung cấp bằng chứng để hỗ trợ Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra. ■

**P.V**